

ถึง กก.กสทกรอง รื้อวิสัยทัศน์รุกป่า

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายสุรพล ปัดตานี รองปลัด และโฆษกกระทรวงทรัพยากรฯ แถลงข่าวการแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองและเร่งรัดการดำเนินคดี และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการแก้ปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ว่า นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รว. ทรัพยากรฯ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีนายวิจารณ์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชาติ สุวรรณิน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวแทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนกองอำนาจการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตัวแทนมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ดร.ธรรมชัย เชาวน์ปรีชาที่ปรึกษา รว. ทรัพยากรฯ ทั้งนี้จะมีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ เป็นกรรมการ และเลขานุการ และ ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุรพลกล่าวว่า กรรมการชุดนี้จะเป็นกรรมการถาวรในโครงสร้างกระทรวง ไม่ขึ้นอยู่กับ รว. ทรัพยากรฯ จะมีการประชุมนัดแรกไม่เกิน

สัปดาห์นี้ โดยจะพิจารณาเรื่องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ผิดกฎหมายและศาลมีคำสั่งคดีสิ้นสุดแล้ว และจะมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายให้เร็วที่สุด หรืออย่างช้าต้องไม่เกินเดือนตุล. เมื่อถามว่ากรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกป่าตามมาตรา 22 และ 25 จะดำเนินการได้เลยหรือจะต้องให้กรรมการพิจารณา นายสุรพลกล่าวว่า จะต้องนำปัญหาการบุกรุกเข้าพิจารณาในคณะกรรมการฯ ห้ามทั้ง 2 กรมดำเนินการโดยพลการ

วันเดียวกันนางรศ.ยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ เข้าพบนายวิเชษฐ์หารือเรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรพร้อมมอบสื่อสัญลักษณ์มูลนิธิสืบให้แก่ นายวิเชษฐ์ด้วย หลังหารือ นายศศินให้สัมภาษณ์ว่า เข้าพบนายวิเชษฐ์เพราะเห็นว่านายวิเชษฐ์พูดถึงมูลนิธิสืบฯ หลายครั้งและบอกว่ากระทรวงทรัพยากรฯ จะทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมให้มากขึ้น จึงได้เข้าหารือเรื่องรูปแบบการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ป่าตะวันตก เป็นเรื่องที่ดี ที่ระดับนโยบายเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเช่นนี้ เมื่อถามเรื่องการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและมีมูลนิธิสืบฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ นายศศินกล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกันในการรวมการ แต่มูลนิธิสืบฯ ตอบตกลงที่จะเข้าทำงานในกรรมการชุดนี้แล้ว โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันที่ 19 ก.ค. นี้